



**LIÊN HIỆP HỘI VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM**

THƯ NGỎ

***V/v Hỗ trợ chuyên môn và tài trợ chương trình đào tạo trực tuyến
“Nâng cao năng lực cho cha mẹ trẻ bại não”***

Kính gửi: Các chuyên gia, KTV, cá nhân và các tổ chức

Trong công tác chăm sóc và điều trị cho trẻ bại não, cha mẹ được xác định là người đồng hành chính và lâu dài cùng với con em mình. Cha mẹ cần được trang bị càng nhiều càng tốt các kiến thức, kỹ năng để chủ động trong việc chăm sóc và phục hồi chức năng cho con.

Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của cha mẹ, Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (CPFV) đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển các chương trình hỗ trợ cha mẹ, nằm trong chuỗi các chương trình hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ bại não. Các chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho cha mẹ, các hoạt động hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là nhu cầu cấp thiết, giúp cha mẹ có đủ kiến thức và kỹ năng để đồng hành lâu dài cùng con

Từ năm 2018, CPFV đã phối hợp với các chuyên gia, đơn vị chuyên môn tổ chức hơn 130 các lớp học, khóa tập huấn về chăm sóc trẻ, hỗ trợ phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt cho trẻ em và người bại não. Đặc biệt, từ năm 2023 đến nay, các buổi học trực tuyến qua zoom được duy trì đều đặn hàng tuần, vừa giúp cha mẹ cập nhật thêm các kiến thức, kỹ năng, vừa là động lực để các cha mẹ kiên trì, bền bỉ đồng hành cùng con.

Để chương trình tiếp tục được duy trì và phát triển, CPFV gửi Thư ngỏ để mong được kết nối:

1. Kết nối đơn vị chuyên môn về phục hồi chức năng để hỗ trợ chương trình trong các hoạt động chuyên môn.
2. Hỗ trợ một phần tài chính để chương trình đào tạo trực tuyến “Nâng cao năng lực cho cha mẹ trẻ bại não” được duy trì thực hiện đều đặn và được vận hành lâu dài, bền vững, trở thành chương trình đầu tiên khi các cha mẹ tìm đến với Hội.

Mọi sự hỗ trợ cho Chương trình xin được liên hệ:

Số điện thoại: 0968.22.09.17

Văn phòng Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam – số 1074 La Thành, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

DỰ KIẾN CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
“NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CHA MẸ TRẺ BẠI NÃO”
(5/2023 - 4/2025)

STT	Nội dung	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	Chi phí chuyên gia/48 buổi	48	0	0
2	Hỗ trợ quản lý chương trình (xây dựng kịch bản, kết nối làm việc với chuyên gia, MC, điều hành các buổi hỗ trợ)/12 tháng	12	4,000,000	48,000,000
3	Chi phí khác	1	2,000,000	2,000,000
	Tổng chi phí:			50,000,000

(Năm mươi triệu đồng)

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI



HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM

Địa chỉ: số 1074 Đê La Thành, P. Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại Văn phòng Hội: 0968 22 09 17

Số tài khoản nhận ủng hộ: 0610 MBBank – Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam

Email: contact@cpfav.org.vn

Website: <https://cpfav.org.vn/>